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ทิศทางอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน
โดย คุณขจร จิตสุขุมมงคล (รักษาการ) ท่ีปรึกษาด้านระบบบริหาร
     สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ถอดเทปจากการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำาปี 2557 โดย สภาคณาจารย์และพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

(ต่อจากฉบับท่ีแล้ว)

 สกอ. ไม่ใช่หน่วยท่ีผลิตบัณฑิต คุณภาพ
บัณฑิตต้องอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยแต่ละท่ี สกอ. เป็น 
เพียงผู้วางกรอบ วางเกณฑ์ แล้วก็ Accredit คุณภาพ
อาจารย์ก็ต้องวางเกณฑ์ คุณวุฒิ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิไว้ หลายมหาวิทยาลัยก็พยายามทำา บาง
มหาวิทยาลัยก็ไม่ยอมทำา องค์กรวิชาชีพไม่รับรอง 
ให้ก็เกิดข้ึน น่ีขนาดมีเกณฑ์นะครับ คุณภาพอาจารย์
ทาง สกอ. ก็ไม่ได้ดูดาย ทำาโครงการและส่งเสริม 
การพัฒนาอาจารย์ต้ังแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน  
หม่ืนกว่าคน และอีก Project อีก 15,000 ภายใน 
15 ปี ปรากฏว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ให้ลดลงมาเหลือ 10 ปี 
ให้ได้ 15,000 คนปริญญาเอก กำาลังจะทำา Project 
น้ีออกไปเพ่ือสร้างอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปทดแทน 
ซ่ึงจะต้องหาคนไปเรียนปริญญาเอกปีละ 1,500 คน 

ซ่ึงไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่าย ๆ หาคนไปเรียนยาก ในขณะ
เดียวกันโครงการท่ีสนับสนุนอาจารย์ให้ทำาวิจัยก็ยังมี
อยู่ ผมไปประชุมกับ สำานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ปรากฏว่า วช. มีเงินเหลืออยู่มากมาย 
แต่คนทำาวิจัยไม่มี ก็ไปบอกว่า วช. วางเกณฑ์เข้ม  
อันน้ีเข้มหรือไม่เข้มผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อันน้ีอยู่ข้างใน
ของพวกเราเอง หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การจัดการศึกษาตามรูปแบบ
ต่างก็อยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาท้ังหมด ต้ังแต่ปี 
2551 มีหมดแล้ว เราดูกันบ้างไหม สกอ. ออก
มาตรการเพ่ือให้เป็นไปตามแผน หลายคร้ังท่ีออก
เกณฑ์บางเร่ืองออกไป ก็มี Feedback กลับมา
 ตอนน้ีระบบท่ีมีปัญหาคือ ระบบธรรมาภิบาล
ในบางมหาวิทยาลัย มีปัญหาท่ีค่อนข้างรุนแรงและก็
มากข้ึน และก็หาจุดจบไม่ได้ในบางมหาวิทยาลัย  
มันเกิดจากวัฒนธรรมองค์กรหรืออะไรไม่ทราบ  
แต่ผมก็เรียนให้ทราบว่า เน่ืองจากมาตรา 36 มัน
กระจายอำานาจไปท่ีสภามหาวิทยาลัยหมดแล้ว เร่ือง
คน เงิน หลักสูตร ไปหมดแล้ว เพราะฉะน้ันถ้าระบบ
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ต้ังแต่องค์กรท่ีมีอำานาจ
ควบคุมกำากับดูแลไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีธรรมาภิบาล 
มหาวิทยาลัยแห่งน้ันก็จะขยับหรือแข่งขันกับเขา ก็เสีย
โอกาสไป ซ่ึงในกรอบแผนอุดมศึกษาก็ได้กำาหนด
ทิศทางว่าต้องมีพัฒนาสภามหาวิทยาลัยอย่างไร 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างไร และแม้กระท่ัง
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็กำาหนดไว้

         สวัสดีครับคณาจารย์และสมาชิกชาวมหิดลท่ีเคารพรักทุกท่าน ผมรู้สึก 
       ยินดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำาลังมีสิ่งด ีๆ  เกิดขึ้นมากมายในมหาวิทยาลัย เห็น
ความรว่มมอืรว่มใจของชาวมหดิลมากขึน้ ในการทีจ่ะชว่ยกนัพฒันามหาวทิยาลยัใหก้า้วหนา้ 
ดียิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการของอธิการบดีท่านใหม่ และทีมบริหารที่เสียสละทุกท่าน
 ผมขอให้คณาจารย์ทุกท่าน มุ่งมั่นทำากิจการงานของท่านให้เต็มกำาลังความสามารถ 
ตามศักยภาพ เพื่อให้งานสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่เราทำางานอาชีพ ม ี
ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ในเล่ม
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เรียบร้อยหมด กำาหนดแนวทาง ถ้าสภามหาวิทยาลัย
นำาเ ร่ืองเหล่าน้ีไปศึกษา หลายมหาวิทยาลัยท่ี 
พยายามสร้างเร่ืองธรรมาภิบาล แล้วสร้างเครือข่าย 
ธรรมาภิบาลในสภามหาวิทยาลัยก็มีอยู่ แต่บาง
มหาวิทยาลัยเวลาเข้าประชุมกันก็น่ังเถียงกันคร่ึงวัน 
มติออกมาไม่มีอะไรเลย แต่ในขณะท่ีบางมหาวิทยาลัย
ประชุมกันไม่นาน แค่ช่ัวโมงคร่ึง สองเดือนประชุมคร้ัง 
มติออกมามหาวิทยาลัยก้าวหน้าไปเยอะแยะมากมาย 
 ผมคิดว่าเราต้องทบทวนเร่ืองกระจายอำานาจ 
มหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารเราจะ 
ไม่ไปยุ่ง มหาวิทยาลัยท่ีมีปัญหาเร่ืองธรรมาภิบาล 
สงสัยต้องเข้าไปดูแล เรื่องนี้เป็นแนวคิดของ คณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คิดมาหลายปี 
โดย Retreat กันมาหลายคร้ัง แต่เราก็กังวลกับ
มหาวิทยาลัยท่ีบริหารได้ดี เราไม่อยากไปยุ่งเลย บาง
คนจะบอกว่ากฎหมายเลือกใช้ปฏิบัติไม่เหมือนกันอีก  
กกอ. ถกเถียงกันมากมายหลายคร้ังหลายหนมี
เอกสารมากมาย 
 เพราะฉะน้ันวันน้ีจะนำาข้อมูลมาขอรายงาน
ว่า ปัจจุบันบทบาทท่ีมันเกิดข้ึนท่ีมหาวิทยาลัย 
จำานวนมากมีประสิทธิภาพอยู่เยอะ โดยเฉพาะลงไปดู
ใน QS รายวิชา สาขาวิชา เรามีคุณภาพอยู่เยอะ และ
มาตรการท่ี สกอ. กำาหนดลงไปก็เพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยท้ังส้ิน สกอ. ไม่เคยไปยุ่งกับหลาย
มหาวิทยาลัย นอกจากว่ามหาวิทยาลัยร้องขอข้ึนมา 
 “การกำาหนดมาตรฐานคุณวุฒิ” น้ีก็เพ่ือ 
เป็นกรอบในการท่ีเราจะต้องเข้าไปสู่ประชาคม
อาเซียน เราต้องมีกรอบมีเกณฑ์ไปบอกว่าประเทศ
ของเรามีเกณฑ์แบบน้ีเพ่ือให้เขารองรับ 
 “การพัฒนาระบบนักศึกษา” ตรงน้ีมี 
ปัญหาตลอด จนกระทั่งเป็นข่าวทุกครั้ง แล้วใครจะ
รับผิดชอบ มาถาม สกอ. ซ่ึง สกอ. ก็ตอบไปว่าการ
รับนักศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง แต่ในขณะ
เดียวกันทางฝ่ายการเมืองข้างบนก็บอกว่าเกิดความ
ไม่เสมอภาคคือคนท่ีรวยสามารถสอบได้หลายแห่ง/
หลายท่ี น่ีคือปัญหา พอ สกอ. เข้าไป ท่ีประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็บอกว่าเป็น
อำานาจของ ทปอ. ซ่ึงจะทำาอย่างไร น่ีคือสภาพปัจจุบัน
 ประเด็นเร่ือง “การพัฒนาคุณวุฒิของ
อาจารย์” เป็นหน้าท่ีของ สกอ. แน่นอนท่ีจะต้องหา
ทุน ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ทำาเอง 
เราส่งปริญญาเอกไปให้ หลังจากน้ันมหาวิทยาลัย 
ดูแลเอง พัฒนาอาจารย์เองระหว่างท่ีอยู่มหาวิทยาลัย 
ปริญญาเอกส่งไปให้ภายใน 5-6 ปี มีทุนเครือข่าย
เชิงกลยุทธ์ก็ส่งไปให้มหาวิทยาลัยมากมาย แต่ส่งไป
แล้วมหาวิทยาลัยต้องดูแลด้วย ต้องดูแลให้อาจารย์
เหล่าน้ันมีความก้าวหน้า และสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับมหาวิทยาลัย 

 ซ่ึงใน Slide “สภาพปัญหา บทบาท สกอ. 
และความคาดหวัง” ในคอลัมน์ “บทบาท สกอ.” จะ
เป็นเร่ืองกิจกรรม มาตรการท่ี สกอ. ลงไปให้
มหาวิทยาลัยท้ังหมด ประเด็น “ปฏิรูประบบการเงิน
เพ่ือการอุดมศึกษา” ทำาไม่ได้ ยอมรับเลย ตอนแรก
จะผ่าน โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับราย
ได้ในอนาคต (กรอ.) ก็มีปัญหา ไปผ่าน กยศ. ระบบ
ประเทศไทยว่าทุกคนมีสิทธิกู้ได้เท่ากันหมดทุกคน แต่
เงินมีนิดเดียว เงินไม่พอ สุดท้ายต้องส่งโควต้าไปให้
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยก็ไปหาเด็กเอง ปรากฏ
ว่าบางมหาวิทยาลัยซ่ึงเด็กกู้น้อย บางมหาวิทยาลัยก็
ไปหาเด็กมากู้เพ่ือมหาวิทยาลัยอยู่ได้ เหล่าน้ีเป็นต้น 
ไม่ได้ทำาเพ่ือนักศึกษาเลย ทำาให้คนท่ีเข้าไปเรียนท่ี 
กยศ. (Supply Side) เงินท่ีลงไปตรงน้ัน คือจบแล้ว
เป็นหน้ีนับแสน ๆ  คน แต่ละปีต้องส่งเร่ืองให้ทนายไป
ฟ้องคนท่ีเป็นหน้ีไม่จ่ายเงินกู้ กยศ. ปีละร้อยกว่าล้าน
บาท มันไม่ใช่ระบบ แต่คนท่ีเลือกคนเข้ามากู้คือ
มหาวิทยาลัย ท้ังหมดท้ังหลายเงินนอกจากท่ีจะเข้ามา
ทางระบบงบประมาณแล้ว ยังเข้ามาทาง กยศ. เข้า
มาทางผู้เรียนมากมาย เฉพาะเงินงบประมาณแสน
กว่าล้าน และเงินภาคของผู้เรียนก็เข้ามาอีก ผมคิดว่า
ข้อสำาคัญคืออาจารย์ต้องเข้าใจว่า ทุกวันน้ีเงินไปแล้ว 
การบริหารก็อิสระไปแล้ว แต่มีบางหลักสูตรท่ีผลิต
ออกไปเพ่ือปริญญา โดยไม่คำานึงถึงว่าบัณฑิตท่ีจบไป
แล้วจะมีงานทำาหรือไม่ ตรงน้ีเป็นปัญหา 
 เพราะฉะน้ันอย่างไรก็ตาม มาตรการต่าง ๆ
เหล่าน้ี ซ่ึง สกอ. บางคร้ังถ้าเราจะออกเกณฑ์อะไร 
สักเกณฑ์ มันมีปัญหามากจาก สกอ. หรือ กกอ. คือ
ออกเกณฑ์หน่ึงเกณฑ์ “One Size Fit All” มันไม่
เหมาะกับมหาวิทยาลัยท่ีเขาพร้อมแล้ว ตรงน้ีคือ
ปัญหา ทุกเร่ือง (เร่ืองหลักสูตร คน บริหารบุคคล) 
ตามท่ีท่านอาจารย์วิจิตรได้พูดว่า ทุกอย่างมันอยู่ท่ี
มหาวิทยาลัยเอง เพราะฉะน้ันแล้ว ตอนน้ี ณ วันน้ี 
และเด๋ียวตอนบ่ายจะพูดถึงข้างหน้า ผมคิดว่า ข้างหน้า
ถ้าท่านอาจารย์เอากรอบอุดมศึกษาระยะยาวมาน่ัง
พิจารณา น่ังตรวจสอบ ดูว่า ถ้าเราสามารถ 
เดินไปตามน้ัน ผมว่ามันอยู่ท่ีน่ันหมดแล้ว เพียงแต่ว่า
หลายมหาวิทยาลัยก็เอาไปทำาตามเพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบท ท่านอาจารย์ครับในแผนอุดมศึกษาปี 2551 
ออกมาน้ัน พอแผนน้ีออก บอกว่าแบ่งมหาวิทยาลัย
ออกเป็น 5 กลุ่ม ก็ยังเป็นปัญหา ทุกอย่างเกิดความ
แตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยเอง จริงแล้วไปอ่านใน
แผนอุดมศึกษาเองเขาไม่ได้เป็นการแบ่งแยก แต่
เป็นการแบ่งกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการสร้างพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย สุดท้ายหลายมหาวิทยาลัยเม่ือ 
ผ่านไป 7 ปีแล้ว ก็พิจารณาว่าเราควรอยู่ใน Track น้ี 
เร่ิมคิดกันได้แล้ว เพราะว่าการจัดสรรงบประมาณไป
ท่ีมหาวิทยาลัยจะมองท่ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ของมหาวิทยาลัย ไม่ได้จ่ายตามหัวนักศึกษาแล้ว  
แล้วถ้าเขาไปดูว่างบประมาณเงินจาก กยศ. กรอ.  
เขาจะบอกว่าให้ใช้เฉพาะบางหลักสูตรท่ีไม่ล้นตลาด 
มันก็เกิดปัญหากับมหาวิทยาลัยแล้วท่ีเปิดหลักสูตร 
ท่ีไม่ได้กู้ กยศ. มันจะเกิดแบบน้ีเกิดข้ึน ตอนน้ีเรา 

เห็นภาพว่าท่ีรัฐลงทุนไปอย่างไร เงินจำานวนมากมัน
อยู่ท่ีไหน 
 ตอนน้ีพอดีกับเวลาคร่ึงช่ัวโมง ขออภัยด้วยท่ี
เวลาจำากัด และขออภัยแทนท่านเลขาธิการฯ ด้วย 
ขอบพระคุณครับ

ประเด็นปัญหา
 

1. การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 1.1 คุณภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาผู้ 
สมัครเข้าศึกษาต่อมีแนวโน้มด้อยลง 
 1.2 เกรด (GPAX) ของนักเรียนผู้สมัคร 
ไม่สามารถใช้เป็นตัวกำาหนดหลักในการรับสมัคร
เน่ืองจากระบบการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนของแต่ละโรงเรียนยังมีความแตกต่างกันมาก
 1.3 ช่องทางการรับนักศึกษามีจำานวน 
มากและหลากหลายซ่ึงเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้มีฐานะดี
มากกว่าผู้มีฐานะไม่ดี
 1.4 ค่าเล่าเรียนของหลายหลักสูตรมีอัตรา 
สูงซ่ึงเปิดโอกาสให้กับผู้มีฐานะดีมากกว่าผู้มีฐานะไม่ดี
 1.5 การบริหารความเส่ียงต่อท่ีน่ังใน 
หลักสูตร ซ่ึงเกิดจากการท่ีนักเรียนท่ีสอบเข้าได้ใน
หลายหลักสูตรและจำาเป็นต้องเลือกเรียนในหลักสูตร
เดียวโดยสละสิทธ์ิท่ีน่ังในหลักสูตรอ่ืน ๆ
 1.6 คุณภาพของข้อสอบกลาง GAT/PAT/
ONET ยังไม่เหมาะสม
 1.7 การรับนักศึกษาไม่สอดคล้องกับตลาด
แรงงานของประเทศ
 1.8 ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ กรณีท่ี 
รับนักศึกษาจำานวนน้อย ท้ังท่ีเป็นสาขาขาดแคลน
 1.9 ขาดหลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีต่อเน่ืองกับ
อาชีวะ 
 1.10 วิธีคัดกรองนักศึกษาท่ีมีทักษะเฉพาะ
ทางเพ่ือเป็นหลักประกันว่านักศึกษาสามารถจบได้
 1.11 นักเรียนขาดทักษะด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

แนวทางแก้ไข
 - ควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและ

การวัดผลในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลัก
คุณภาพของนักเรียนท่ีจบเป็นเป้าหมายสำาคัญ
 - ควรมีหน่วยงานกลางท่ีทำาหน้าท่ีบริหาร
จัดการช่องทางการรับนักศึกษาให้มีความเหมาะสม
มากข้ึน และทำาหน้าท่ีบริหารความเส่ียงต่อท่ีน่ังใน
ของหลักสูตร
 - ควรมีระบบการพัฒนาคุณภาพของ 
ข้อสอบกลางท่ีทำาหน้าท่ีพัฒนาคุณภาพของข้อสอบ
อย่างต่อเน่ือง
 - ควรกำาหนดนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจน
ในการสนับสนุนการศึกษาในสาขาขาดแคลน และ
สาขาท่ีต้องการของตลาดแรงงานของประเทศ รวม
ถึงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีต่อเน่ืองกับ
อาชีวะ
 - ควรมีวิธีคัดกรองนักศึกษาท่ีดีกรณีทักษะ
เฉพาะทางเพ่ือเป็นหลักประกันว่านักศึกษาสามารถ 
จบได้
 - ควรพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้ภาษา
อังกฤษในการส่ือสารได้ 

ประเด็นปัญหา 

2. การรับสมัครอาจารย์ท่ีพึงประสงค์
 2.1 คุณวุฒิของอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัย
ต้องการกับสภาพความเป็นจริงไม่สอดคล้องกัน
 - อาจารย์วุฒิปริญญาเอกมีจำานวนน้อยกว่า
ความต้องการของมหาวิทยาลัย 
 - ในบางสาขา เช่น สถาปัตยกรรม ดนตรีไทย 
ขาดแคลนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก แม้ว่าจะมี
อาจารย์ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาน้ันก็ตาม
 2.2 ขาดฐานข้อมูลกลางของบุคคลท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก
 2.3 กระบวนการตรวจสอบประวัติผู้สมัคร 
ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของทุกมหาวิทยาลัย

สรุปการสานเสวนากลุ่มย่อย กลุ่มท่ี 1 จากการประชุมวิชาการประจำาปี 2557 ของ ปอมท.  
เร่ือง อุดมศึกษาสร้างคน สร้างชาติ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา  

เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 

สรุปการสานเสวนาโดย ผศ.ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 
         ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง มหาวิทยาลัยนครพนม 
เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช มหาวิทยาลัยมหิดล 

กระบวนการรับนักศึกษาและอาจารย์ท่ีพึงประสงค์
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 2.4 การบริหารจัดการองค์กร และการ
กำาหนดภาระงานสายอาจารย์ยังมีความสับสน 
 2.5 ตัวช้ีวัดด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษายังไม่เหมาะสม
 2.6 เกณฑ์การประเมินผลงานและการ
กำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ยังมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละมหาวิทยาลัย
 2.7 ขาดการบม่เพาะและติดตามจิตวญิญาณ
ความเป็นครู

แนวทางแก้ไข
 - ควรมีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรใน
ระยะยาว
 - ควรต้ังคุณสมบัติของอาจารย์ท่ีจะรับให้
สอดคล้องกับหน้าท่ี
 - ในวิชาชีพเฉพาะทางที่ขาดแคลนอาจารย์
วุฒิปริญญาเอก ควรอนุโลมให้รับสมัครผู้ท่ีมี 
คุณสมบัติเป็นผู้เ ช่ียวชาญและเป็นท่ียอมรับใน 
วงการมาเป็นอาจารย์ได้
 - ควรมีฐานข้อมูลกลางของบุคคลท่ีจบการ
ศึกษาระดับปริญญาเอก

 - ควรกำาหนดให้มีการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม ทุจริต และจริยธรรมของผู้สมัคร 
เป็นอาจารย์ของทุกมหาวิทยาลัย
 - ควรปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
องค์กรและการกำาหนดภาระงานสายอาจารย์ เช่น  
ให้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้บริหารและ
อาจารย์โดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้
กำาหนดภาระงานของตนเองพร้อมท้ังหลักการท่ี 
ทำาให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
 - รัฐควรกำาหนดตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีเหมาะสมและสามารถวัดผลได้เป็น 
รูปธรรม โดยให้อาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาในการทำา
เอกสาร และรัฐควรลงทุนจัดทำา software ท่ีมี 
ประสิทธิภาพรองรับให้พร้อมก่อนการประกาศใช้
 - เกณฑ์การประเมินผลงานเพ่ือข้ึนเงินเดือน 
และการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ควรยุติธรรม 
และสมเหตุผล
 - ควรมีหน่วยงานกลางท่ีให้องค์ความรู้ 
เก่ียวกับทักษะการสอน พร้อมท้ังบ่มเพาะและติดตาม
จิตวิญญาณความเป็นครู

 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังท่ี 
2/2558 เม่ือวันพุธท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ 
ห้องประชุมศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ช้ัน 5
สำานักงานอธิการบดี ศาลายา สภาคณาจารย์ได้ 
เรียนเชิญ ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์, 
ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษ เร่ือง กิจกรรมลูกเสือใน
มหาวิทยาลัยโดยมีสาระสำาคัญดังน้ี

 ปัจจุบันงานลูกเสือพัฒนาไปมาก โดยมี
ท้ังหมด 4 ระดับ ได้แก่ ลูกเสือสำารอง (Cub Scout) 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ลูกเสือสามัญ (Scout) ประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ลูกเสือวิสามัญ (Rover) เกินระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไปซ่ึงจะเป็นหรือไม่ก็ได้ แต่อายุ
ต้องไม่เกิน 25 ปี
 สำาหรับตัวผมเองเรียกว่า ผู้ใหญ่ในกิจการ 
ลูกเสือ (Adults in scouting) เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของ
นานาชาติ ผมว่าประเทศไทยเสียโอกาสไปมากในการ
ท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่มีโอกาสท่ีจะเช่ือมโยงกับ

คนต่างประเทศเลย เรามีการเช่ือมโยงทางด้านอ่ืน ๆ  
แต่กิจการลูกเสือท่ีก่อต้ังมาจนถึงปีน้ี 108 ปี ซ่ึงถือ
เป็นเร่ืองท่ีจะต้องเอาใจใส่ให้มาก
 ตอนน้ีได้มีการจัดต้ังสโมสรลูกเสือสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ฯ เน่ืองในโอกาสครบ 100 ปี วัน
คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี เม่ือปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงในตอนแรกน้ัน 
จะต้ังช่ือว่า สโมสรลูกเสือสมเด็จย่า 100 ปี เน่ืองจาก
พระนามเต็มของสมเด็จย่าคือ สมเด็จพระศรีนคริน- 
ทราบรมราชชนนี ยาวเกินไป แต่เม่ือความทราบถึง
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระองค์ตรัสว่า 
“ต้องใช้ช่ือแม่ฉันจริง ๆ ” จึงโปรดให้ใช้ช่ือว่า สโมสร
ลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และทรงรับไว้ใน
อุปถัมภ์ หลังจากท่ีพระองค์ส้ินพระชนม์ ยังมิได้ 
มีองค์อุปถัมภ์องค์ใหม่ แต่งานของสโมสรก็ยังดำาเนิน
ต่อไป 
 ผมพบจดหมายถึง ศ.นพ.สวัสด์ิ แดงสว่าง ซ่ึง
เป็นผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในเวลาน้ัน 

กิจกรรมลูกเสือในมหาวิทยาลัย
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์, ราชบัณฑิต
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เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก ใน 
ตอนท้ายทรงเขียนว่า ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็น 
ท่ีสอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง ลาภ 
ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่าน
ทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ และอีกข้อความ
คือ ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี ความว่า ก็อยากให้คนเป็นคนดีข้ึน 

 ท้ังสองข้อความน้ีเป็นแรงบันดาลใจในการ
ดำาเนินการของสโมสรลูกเสือ และคิดว่าเร่ืองน้ี
เก่ียวข้องกับคนมหิดลมาก ฝันว่าสักวันหน่ึงมหิดลจะ
ต้องมีกิจกรรมลูกเสือให้แก่นักศึกษาเป็นอีกหน่ึงทาง
เลือก คือนักศึกษาท่ีมีความพอใจท่ีจะมาดำาเนินการ
กิจการลูกเสือ เราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแรกท่ี 
ดำาเนินการจริงจัง จากท่ีสภาคณาจารย์ให้โอกาสมา
บรรยายคร้ังน้ีผมถือว่าเป็นโอกาสดี ก่อนหน้าน้ีได้พบ
กับท่านอธิการบดี ท่านบอกว่าเร่ืองกิจการลูกเสือท่าน
เห็นด้วย และยินดีสนับสนุนเต็มท่ีถ้าสภาคณาจารย์
เห็นชอบด้วย วันน้ีถ้าสภาคณาจารย์เอาจริง เป็น
โอกาสของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีจะใช้วิชาการลูกเสือ
สนับสนุนให้คนเป็นคนดี น่ีคือจุดแข็งของลูกเสือ  
ดังพระบรมราโชวาทท่ีหลายท่านเคยได้ยินบ่อย ๆ  
ความว่า “ในบ้านเมืองน้ันมีท้ังคนดีและคนไม่ดี ไม่มี
ใครจะทำาให้ทุกคนเป็นคนดีได้ท้ังหมด การทำาให้
บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การ
ทำาให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ท่ีการส่งเสริมคนดี 
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่
ให้มีอำานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 6 ณ  
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2512 พระบรมราโชวาทนี้เป็นเรื่องจริงท่ี 
ไม่มีกาลเวลา ใช้ได้ทุกเมื่อ ซึ่งมีการนำา
มาเผยแพร่เรื่อยมา ทำาให้เราได้คิด
ว่า การที่จะทำางานทั้งหลายต้องมี
ธรรมาภิบาล ซึ่งเรารณรงค์ให้ลูกเสือ
ทุกคนมีธรรมาภิบาล และสัญลักษณ์
คือ โบว์ธรรมาภิบาล ทำาจากริบบ้ิน
สีจำาปา

 กิจการลูกเสือในประเทศไทยมีพระราช
บัญญัติออกมาโดยเฉพาะ เหมือนกับพระราชบัญญัติ
ข้าราชการพลเรือน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
มหิดล เป็นไปตามกฎหมายโดยผ่านรัฐสภา สำาหรับ 
เร่ืองลูกเสือมีการตราไว้หลายฉบับ ฉบับล่าสุดคือ ปี  
พ.ศ. 2551 ในฉบับน้ี มาตรา 7 มีความสำาคัญมาก  
ถือเป็นจุดแข็งของกิจการลูกเสือในประเทศไทย  
       คือ พระมหากษัตริย ์
       ทรงเป็นประมุขของ 
      คณะลูกเสือแห่งชาติ  
      และมาตรา 8 คณะ 
      ลูกเสือแห่งชาติ มี 
      วัต ถุประสง ค์ เ พ่ือ 
      พัฒนาลู ก เ สื อ ท้ั ง 
      ทางกาย สติปัญญา  
       จิตใจ และศีลธรรม 
ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความ
เจริญก้าวหน้า ท้ังน้ี เพ่ือความสงบสุข และความ 
มั่นคงของประเทศชาติตามแนวทาง ดังต่อไปน้ี
 (1) ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำา เชื่อฟัง  
และพ่ึงตนเอง
 (2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและ 
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน
 (3) ให้รู้จักบำาเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์
 (4) ให้รู้จักทำาการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำา
กิจการต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม
 (5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี 
วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
 น่ีเป็นคำาตอบสุดท้ายคือ ถ้าบ้านเมืองเรามี
พลเมืองดีจำานวนมากข้ึน เราก็จะสามารถพัฒนา
ประเทศชาติได้ เพราะฉะน้ันถ้าเราสามารถนำากิจการ
ลูกเสือเข้าไปในตัวบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลได้ 
เขาก็จะเป็นบัณฑิตท่ีไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ผม
เช่ือว่าน่ีจะเป็นความพิเศษ ซ่ึงในวันน้ีท่ีสภาคณาจารย์
รับรู้ และสนับสนุนให้เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย 
 ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับรศ.สยาม อรุณศรี-
มรกต จากคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
คือเชิญไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ
กรรมการสหวิทยาการเพ่ือการวิจัยและการพัฒนา  
ท่ีราชบัณฑิตยสถาน ทำาให้เรามองเห็นว่างานลูกเสือ
เป็นงานสหวิทยาการแบบหน่ึงซ่ึงจะต้องใช้หลายฝ่าย 
และจะทำาให้ออกผลมาหลายเร่ือง ในขณะเดียวกัน
บุคลิกของคนท่ีเป็นลูกเสือน้ันมีลักษณะจำาเพาะ 
หลายอย่าง ขอนำาเสนอสาระสำาคัญของกิจการลูกเสือ 
สักเล็กน้อย มีผู้กล่าวว่า การเรียนรู้ ไม่ใช่รู้อย่างเดียว
แต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วย และต้องการรู้อะไร รู้การ 
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อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รักษาตัวรอด ก็เป็นส่ิงท่ีเรา
สามารถนำามาอ้างได้ว่ากระบวนการศึกษา เป็นท่ีรู้กัน
ว่าการพัฒนาทางสมอง ทางร่างกาย และเจตคติ
 ลูกเสือเป็นการศึกษาแบบ Informal study 
ปัจจัยมูลฐานทุกท่านสามารถสืบค้นได้ วันน้ีไม่ได้ 
เน้นทางด้านวิชาการ สาระสำาคัญ คือเราพัฒนาทาง
ด้าน กาย สติปัญญา จิตใจ ให้เป็นพลเมืองดี และให้
มีความรับผิดชอบเพ่ือความสงบสุข เร่ืองน้ีเป็นความ
ม่ันคง ผมได้นำาเสนอเร่ืองน้ีต่อวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร โดยขอให้มีการฝึกลูกเสือในนักศึกษา
ของวิทยาลัยและทางวิทยาลัยได้ใช้ลูกเสือในการ
ละลายพฤติกรรม ใช้หลักสูตร ข้ันความรู้ช้ันสูง  
(Advanced Unit Leader Training Course - A.T.C.) 
เป็นหลักสูตรสากล น่ีถือเป็นความสำาเร็จของลูกเสือ 
ท่ีทำาต่อเน่ืองมาแล้ว 25 ปี โดยปีน้ีมีนักศึกษารวม  
3 หลักสูตร 290 คน ใน 1 ปี ต้องทำาวิทยานิพนธ์  
ผมมองว่าวิทยานิพนธ์ท้ังหลายต้องตอบโจทย์อะไร 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
 วิธีการของลูกเสือส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ
 1. คำาปฏิญาณและกฎ 
 2. เรียนรู้ด้วยการกระทำาคือต้องปฏิบัติเอง 
 3. ระบบหมู่ คือการทำางานร่วมกัน 
 4. จัดเป็นช่วงการศึกษา ตามวัย มีข้ันตอน 
สามารถระบุว่าจบข้ันใด ได้อะไร ต่อด้วยข้ันใด ทำาให้
มีระบบการก้าวหน้า มีความน่าสนใจ นอกจากน้ัน 
เคร่ืองแบบก็มีความสำาคัญเพ่ือจะเป็นส่ือได้ว่า เป็น 
พวกเดียวกัน ดังน้ันจึงควรแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือให้
ถูกต้องถึงแม้จะเป็นเร่ืองจุกจิก แต่การท่ีจะอยู่รวมกัน 
และมีความสามัคคีกันน้ัน ต้องยอมรับซ่ึงกันและกัน
 กฎและคำาปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ
 กฎของลูกเสือ มี 10 ข้อ                                                                                   
 ข้อ1   ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 
 ข้อ2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคุณ 

 ข้อ3 ลูกเสือมีหน้าท่ีกระทำาตนให้เป็น
ประโยชน์และช่วยเหลือผู้อ่ืน
 ข้อ4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและ 
เป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนท่ัวโลก
 ข้อ5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
 ข้อ6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์                    
 ข้อ7 ลูกเสือเช่ือฟังคำาส่ังของบิดามารดา  
และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ                   
 ข้อ8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อ 
ความยากลำาบาก                   
 ข้อ9  ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์                    
 ข้อ10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา

 คำาปฏิญาณของลูกเสือ
 ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า      
 ข้อ1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
 ข้อ2  ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
 ข้อ3  ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

 และจากเม่ือตอนต้นท่ีผมบอกว่ามีโอกาส 
ร่วมงานกับรศ.สยาม อรุณศรีมรกต จึงอยากจะฝาก
กับคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดำาเนินการ
เป็นการภายในอย่างไม่เป็นทางการให้มีกองลูกเสือ
โดยให้นักศึกษาสมัครใจมารวมตัวกันเพ่ือวางเค้าโครง
ว่าจะทำาอะไรกัน และผมจะมาดำาเนินการให้เป็น
ตัวอย่างก่อน จากน้ันให้สภาคณาจารย์ตัดสินใจอีก
คร้ังว่าเห็นเป็นอย่างไร

 จากกิจกรรมท่ีต่างประเทศของกิจการลูกเสือ
ทำาให้ได้เพ่ือนใหม่ท่ีหลากหลาย เช่น รองประธานาธิบดี 
เอกอัครราชทูต เป็นต้น ลูกเสือเป็นผู้มีจิตอาสา และ
เป็นผู้ท่ีมีบทบาทในชุมชนท่ีตนเองอยู่ ซ่ึงจะทำาให้มี 
การพัฒนาตนเอง ท้ังน้ีบัณฑิตของมหิดลหากผ่าน
หลักสูตรของลูกเสือก็จะทำาให้เกิดการพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มท่ี จากกิจการลูกเสือท่ีดำาเนินการมาแล้ว 
กว่า 108 ปี มีสมาชิกกว่า 167 ประเทศ 

ใจ

 ดังน้ัน ผมขอฝากสภาคณาจารย์ให้พิจารณาว่าน่ีเป็นความหวังหรือไม่ หากเป็นความหวังผมก็ 
ยินดีจะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลเจริญรอยตามพระยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ท่ีทรงเป็นนายกองโท นายเสือป่าพิเศษ กองเสือป่าหลวง พ.ศ. 2466

    สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับ  
   รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ภาควิชาเภสัชกรรม  
       คณะเภสัชศาสตร์ รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 ที่ได้รับ 
     เลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำา



 เจ้าของ
    สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ช้ัน5
    999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
    โทรศัพท์ : 0-2849-6351-2
    โทรสาร : 0-2849-6351

สถานท่ีพิมพ์ : เจริญดีม่ันคงการพิมพ์ 55/4 ซอยเลียบฯฝ่ังเหนือ 10 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10170 
โทรศัพท์ : 0-2489-1431 โทรสาร : 0-2489-1430 E-Mail : rtp_234@hotmail.com

ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นส่ือระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปล่ียนทัศนคติ ข้อคิดเห็น  
ท้ังด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย 
เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่าน้ัน มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณาบทความเป็นไป
ตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

บรรณาธิการประจำาฉบับ  อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ
กองบรรณาธิการ   ผศ.ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวิริยะเวช อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสด์ิ ผศ.ดร.น.สพ.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี   
    อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร ศ.พญ.อลิสา ล้ิมสุวรรณ
ประสานงานกลาง  สุจิรา สอนสม  พัชญา วงษ์วันทนีย์
ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม  พรศิริ บุญมาวงค์
เจ้าของ    สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล สำานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5
        999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        โทรศัพท ์: 0-2849-6351-2  โทรสาร : 0-2849-6351

 รรณาธิการแถลง โดย อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์บ
 สวัสดีครับ ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลทุก ๆ  ท่าน ในบรรยากาศ
สบาย  ๆ ของเดือนแห่งความรักกับข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย
มหิดล ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
 ในเดือนนี้สภาคณาจารย์ขอนำาเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับทิศทางของอุดมศึกษาไทย โดย
คุณขจร จิตสุขุมมงคล ที่ปรึกษาด้านระบบ
บริหาร สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
รวมถึง ผลจากการสานเสวนากลุ่มย่อยที่ 1 ที่
เกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษาและอาจารย์
ที่พึงประสงค์ ซึ่งนำาเสนอปัญหาจากทั้งสอง 
ทางคือ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รวมไปถึง
คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้ามาและประเด็น 
ในเรือ่งของคณุวฒุขิองอาจารยซ์ึง่อาจขาดแคลน 
ในบางสาขา ส่งผลให้อาจได้อาจารย์ที่ไม่ตรง 
กับความต้องการที่แท้จริง รวมถึงการพัฒนา
อาจารย์ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งท้ัง 
สองเรื่องนี้เป็นเนื้อหาจากการประชุมวิชาการ
ประจำาปี พ.ศ. 2557 ของที่ประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
 นอกจากน้ี ยังมีบทความเก่ียวกับเรื่อง  
ลูกเสือ โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์,  
ราชบัณฑิต ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาแนะนำา
เกี่ยวกับกิจการลูกเสือในมหาวิทยาลัย ซึ่งผม
มองว่าจะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของธรรมา- 
ภิบาลในมหาวิทยาลัย 

 และสภาคณาจารยโ์ดย รศ.พญ.วรรณา 
ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ได้ออกเดินสายบรรยายตามส่วนงาน เพื่อให้ 
ส่วนงานท่ียังไม่มีสภาอาจารย์ได้ดำาเนินการจัด
ต้ังสภาอาจารย์ส่วนงาน เพ่ือเป็นหน่วยงานอิสระ
ท่ีสามารถช่วยเหลืออาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน 
ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งส่งผลดี 
ต่อธรรมาภิบาลในส่วนงานเช่นกัน
 สุดท้ายน้ี ขอแสดงความยินดี กับ  
รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ รอง
ประธานสภาคณาจารย์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์
ประจำา ซ่ึงเป็นอีกเสียงหนึ่งที่จะช่วยให้การ
บริหารงานในมหาวิทยาลัยมีธรรมาภิบาล 
มากยิ่งขึ้น 
 พบกันใหม่ในฉบับหน้า กับบทความ 
เ ก่ียวกับทัศนคติและผลงานของอาจารย์
ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ที่จะเข้ารับรางวัล 
ในวันพระราชทานนาม 2 มีนาคม 
นี้ครับ

พบกันใหม่ฉบับหน้า


